

Phụ lục

MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

(Kèm theo Thông báo số 305 /TB-BTC ngày 12/5 /2022 của Bộ Tài chính)

I- Yêu cầu chung đối với các vị trí việc làm (VTVL)

1. Về trình độ ngoại ngữ:

- Đối với vị trí việc làm công nghệ thông tin, hành chính, hỗ trợ và triển khai ứng dụng phần mềm (ngạch Chuyên viên, mã ngạch 01.003): Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đối với vị trí việc làm kế toán (ngạch Kế toán viên, mã ngạch 06.031): Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với thí sinh dự tuyển có một trong các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ sau thì không phải thực hiện việc đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh còn thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ tính đến thời điểm nộp hồ sơ do cơ sở có thẩm quyền cấp gồm: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc), IELTS, TOEFL, TOEIC. Chi tiết yêu cầu trình độ ngoại ngữ:

(i) Đối với vị trí làm công nghệ thông tin, vị trí việc làm hành chính, vị trí việc làm hỗ trợ và triển khai ứng dụng phần mềm:

+ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 trở lên.

+ IELTS: 4.0 trở lên.

+ TOEFL: PBT 450, CBT 133, iBT 45, ITP 450 trở lên.

+ TOEIC: 350 trở lên.

(ii) Đối với vị trí kế toán:

- + Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 2 trở lên
- + IELTS: 3.0 trở lên.
- + TOEFL: PBT 400, CBT 97, iBT 42, ITP 360 trở lên.
- + TOEIC: 150 trở lên.

2. **Về trình độ tin học:** có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với thí sinh dự tuyển có một trong các văn bằng, chứng chỉ tin học sau thì không phải thực hiện đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tin học:

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Chứng chỉ tin học đối với bài thi sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3 (The Internet and Computing core certification).
- Chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

II- Yêu cầu chi tiết đối với từng vị trí việc làm

STT	Tên VTVL	Số lượng	Mô tả công việc của VTVL	Yêu cầu điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của VTVL	Yêu cầu điều kiện khác	Nội dung phỏng vấn
1	Nhóm vị trí việc làm công nghệ	06	- Triển khai, chuyển giao ứng dụng phần mềm cho các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính. - Phân tích nghiệp vụ, quản	Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bằng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ	- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng kể từ thời điểm tốt	a. Hiểu biết chung Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Trung tâm Chuyển giao công

STT	Tên VTVL	Số lượng	Mô tả công việc của VTVL	Yêu cầu điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của VTVL	Yêu cầu điều kiện khác	Nội dung phỏng vấn
	thông tin		<p>lý và phát triển phần mềm ứng dụng cho các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như như: Bộ Quốc phòng, Tòa án, khối đơn vị y tế, giáo dục, xây dựng...</p> <p>- Cài đặt sửa chữa, bảo hành, bảo trì các thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm trong cơ quan Bộ Tài chính.</p> <p>- Tham gia đào tạo, chuyển giao, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin cho các cán bộ ngành Tài chính.</p>	<p>ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ phần mềm; Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Truyền thông dữ liệu và mạng máy tính; Tin học ứng dụng; Tin học quản lý; Toán - Tin ứng dụng; Mạng và bảo mật.</p>	<p>ng nghiệp đại học. Trong trường hợp không đủ 3 năm kinh nghiệm, bằng tốt nghiệp đạt từ Khá trở lên.</p> <p>- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại ở vị trí làm công nghệ thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập</p>	<p>nghe và Hỗ trợ kỹ thuật.</p> <p>b. Kiến thức chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. - Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. - Kiến thức mô hình dịch vụ điện toán đám mây; hạ tầng kỹ thuật; an toàn bảo mật, cơ sở dữ liệu - Kiến thức về Windows Server, mô hình Domain
2	Nhóm vị trí việc làm kế toán	01	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác kế toán bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán thuế. - Thực hiện giao dịch cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng - Thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm, đối chiếu bảo hiểm - Quản lý tài chính, theo dõi thu chi của đơn vị - Tham gia công tác lựa chọn thầu, đàm phán, kiểm soát chất 	<p>Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bằng điểm cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Kế toán</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc kế toán phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học. Trong trường hợp không đủ 3 năm kinh nghiệm, bằng tốt nghiệp đạt từ Khá trở lên. - Thành thạo kế toán máy 	<p>a. Hiểu biết chung</p> <p>Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật</p> <p>b. Kiến thức chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. - Chế độ quản lý tài chính kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật kế toán và các

STT	Tên VTVL	Số lượng	Mô tả công việc của VTVL	Yêu cầu điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của VTVL	Yêu cầu điều kiện khác	Nội dung phỏng vấn
			<p>lượng hợp đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định. 			<p>văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chế độ quản lý tài sản nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định - Luật đấu thầu, quy trình đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan.
3	Nhóm vị trí việc làm hành chính	01	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện giải quyết, tư vấn những vấn đề liên quan đến pháp luật. - Xây dựng quy chế, quy định nội bộ (quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý tài sản,...) - Theo dõi, thực hiện chế độ thi đua khen thưởng. - Quản lý hành chính: văn thư, lưu trữ hồ sơ dự án, hồ sơ thầu, hợp đồng, tài sản, Quyết định, con dấu... và các giấy tờ hành chính theo quy định - Cập nhật, áp dụng và phổ biến chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới vào công tác quản lý, công tác chuyên môn nghiệp vụ. 	<p>Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bằng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật Hình sự); Tài chính; Kinh tế; Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kế toán.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học. Trong trường hợp không đủ 3 năm kinh nghiệm, bằng tốt nghiệp đạt từ Khá trở lên. - Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 	<p>a. Hiểu biết chung</p> <p>Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật</p> <p>b. Kiến thức chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài chính, công nghệ thông tin - Bộ Luật lao động và chế độ liên quan đến nhân sự như chính sách tiền lương, bảo hiểm, thi đua khen thưởng. - Kiến thức về quản lý hành chính công; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. - Chế độ quản lý tài chính ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách cũng như các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định

STT	Tên VTVL	Số lượng	Mô tả công việc của VTVL	Yêu cầu điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của VTVL	Yêu cầu điều kiện khác	Nội dung phỏng vấn
						<ul style="list-style-type: none"> - Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. - Chế độ quản lý tài chính kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định - Chế độ quản lý tài sản nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định - Chế độ quản lý các quỹ chuyên dùng của các đơn vị - Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tài chính.
4	Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ và triển khai ứng dụng phần mềm	06	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ ứng dụng các phần mềm các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như như: Bộ Quốc phòng, Tòa án, khối đơn vị y tế, giáo dục... - Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đầu tư, giám sát dự án công nghệ thông tin, đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ xây dựng và triển khai, bồi dưỡng kiến thức về phần mềm ứng dụng công nghệ 	Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bằng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ chuyên ngành ngoại ngữ): Tài chính; Kinh tế; Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kế toán.	<ul style="list-style-type: none"> - Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học. Trong trường hợp không đủ 3 năm kinh nghiệm, bằng tốt nghiệp đạt từ Khá trở lên. - Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí hỗ trợ và triển khai 	<p>a. Hiểu biết chung</p> <p>Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật.</p> <p>b. Kiến thức chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài chính, công nghệ thông tin - Chế độ quản lý tài chính ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách cũng như các văn bản quy phạm

STT	Tên VTVL	Số lượng	Mô tả công việc của VTVL	Yêu cầu điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của VTVL	Yêu cầu điều kiện khác	Nội dung phỏng vấn
			<p>thông tin, dịch vụ hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị ngoài ngành Tài chính.</p> <p>- Tổ chức và phát triển mạng lưới đối tác triển khai phần mềm.</p>		<p>ứng dụng phần mềm tại các đơn vị sự nghiệp công lập</p>	<p>pháp luật hiện hành quy định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. - Chế độ quản lý tài chính kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định - Chế độ quản lý tài sản nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định - Chế độ quản lý các quỹ chuyên dùng của các đơn vị - Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tài chính.